

## การเสวนาวิชาการสาธารณะ

เรื่อง ความพร้อมของไทยกับการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือสำหรับตลาดแรงงาน

ภายใต้กรอบความตกลงเขตการค้าเสรีในหนึ่งทศวรรษ

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555

### การเสวนา

หัวข้อ “ทำอย่างไรให้เยาวชนแรงงานมีขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก”

โดย รองประธานคณะกรรมการแรงงานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(คุณ สุวรรณ สุขประเสริฐ)

รองอธิบดีสถาบันพระจอมเกล้าธนบุรี

รองผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน(คุณสมหวัง บุญรักษาเจริญ)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(คุณเกตุร คณารุ่งเรือง)

ผู้ดำเนินการเสวนา: ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ(ผอ.สิงหนเดช ชูอำนาจ)

### การเสวนารอบเช้า

รองประธานคณะกรรมการแรงงานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(คุณ สุวรรณ สุขประเสริฐ)

รองอธิบดีสถาบันพระจอมเกล้าธนบุรี

ได้ให้ความเห็นสรุปโดยรวมไว้ว่า อุตสาหกรรมในขณะนี้ขาดแรงงานฝีมือเข้าไปทำหน้าที่เป็นจำนวนมาก ปัญหา คือ การเปลี่ยนแปลงในตลาดโลกมากขึ้นแรงงานในไทยมีการเดินทางเข้าไปค้าแรงงานในต่างประเทศ ไทยควรมีการปรับปรุงแรงงานโดยการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถ เข้ามาเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้กับนักศึกษา ตามความต้องการของตลาดแรงงาน เยาวชนจะมีความเหมาะสมกับตลาดแรงงานได้ จะต้องได้รับ การแนะแนวการศึกษา เพื่อประกอบอาชีพ ดังนั้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาคผู้ประกอบการและภาครัฐ จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนานี้ด้วย

ด้วยเหตุนี้รัฐบาลควรจะมีการแนะแนวการศึกษาให้กับเยาวชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านต่างๆ เช่น

-การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร

-ภาษา

-ความสามารถของแรงงานฝีมือในด้านต่างๆ

และที่สำคัญควรเปลี่ยนระบบการศึกษาและระบบทุนนิยมที่มีอยู่ในสังคมไทย อย่าปล่อยให้ระบบทุนนิยมเข้ามาครอบงำ โดยจะต้องทำควบคู่กับแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งประเทศไทย และที่สำคัญที่สุดควรปลูกฝังเยาวชนให้มีแรงบันดาลใจของตนเองเน้นให้หาตัวเองให้เจอตั้งแต่วัยเด็ก

เพื่อเป็นการปูทางการศึกษาสู่สายงานที่ตัวเองต้องการแต่ทั้งนี้ต้องได้รับการสนับสนุน จากภาครัฐ เอกชน และภาคธุรกิจโดยยึดหลักการฝึกฝนทักษะให้มี 4 ก. ดังนี้

1. เก่งคน คือ รู้จักการบริหารบุคคลอื่นและตัวเอง
2. เก่งคิด คือ คิดในทางที่สร้างสรรค์ก่อให้เกิดประโยชน์
3. เก่งงาน คือ ต้องทำงานเป็นในเนื้องานนั้นๆ
4. เก่งในการดำรงชีวิต คือ ต้องเป็นคนที่จัดการชีวิตของตัวเองทุกอย่างได้ลงตัว

และสุดท้ายภาคธุรกิจต่างๆ ควรจับมือกันสร้างตำแหน่งงานต่างๆ เพื่อรองรับบัณฑิตที่จบใหม่แต่ไม่สามารถหางานที่เหมาะสมกับสายอาชีพที่ตัวเองเรียน และตามความต้องการของตลาดแรงงาน

\*\*\*\*\*